
รายงานการประชุมสภาคณาจารย 
สามัญ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ 

วันพุธที่  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  เวลา ๑๓.๓๐  - ๑๖.๓๐ น. 
ณ หองประชุม ศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ. นที รักษพลเมือง ช้ัน ๕ 

อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
========================= 

 

ผูมาประชุม 
 ๑. อาจารย ภุชงค  ลิขิตธนสมบัติ ประธานสภาอาจารยรามาธิบดี ประธาน  
  ๒. รองศาสตราจารย อธิป ลิขิตลิลิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล รองประธานคนที่ ๑ 
  ๓. ผูชวยศาสตราจารย ยงยุทธ ขจรปรีดานนท สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล รองประธานคนที่ ๒ 
 ๔. อาจารย ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร เลขาธิการ 
 ๕. ผูชวยศาสตราจารย ชาญยศ ปลื้มปติวิริยะเวช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รองเลขาธิการ 
 ๖. อาจารย กาญจนนภา พงศพนรัตน วิทยาลัยนานาชาติ 
 ๗. ผูชวยศาสตราจารย กําธร ตันติวิทยาทันต ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก สํานักงานอธิการบดี 
 ๘. ผูชวยศาสตราจารย กุลณสรรค สายขุน สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล 
 ๙. ผูชวยศาสตราจารย จุรี เจียรนัยศิลาวงศ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 ๑๐. อาจารย ทัศนียา ร. นพรัตนแจมจํารัส สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู 
 ๑๑. อาจารย ธัชพงศ งามอุโฆษ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๑๒. ผูชวยศาสตราจารย ธิราภรณ จันทรดา คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๑๓. อาจารย นลิน อารียา คณะสัตวแพทยศาสตร 
 ๑๔. อาจารย บุญมี พวงเพชร วิทยาลัยศาสนศึกษา 
 ๑๕. ผูชวยศาสตราจารย บุณยฤทธิ์ ปญญาภิญโญผล คณะสาธารณสุขศาสตร 
 ๑๖. ผูชวยศาสตราจารย ประฤดา  สุริยันต คณะศิลปศาสตร 
 ๑๗. ผูชวยศาสตราจารย พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน คณะสัตวแพทยศาสตร 
 ๑๘. ผูชวยศาสตราจารย ระวีวรรณ เล็กสกุลไชย คณะกายภาพบําบัด 
 ๑๙. อาจารย ราชา มหากันธา วิทยาลัยการจัดการ 
 ๒๐. ผูชวยศาสตราจารย วรากร เจริญสุข คณะวิศวกรรมศาสตร 
 ๒๑. ผูชวยศาสตราจารย วราภัสร พากเพียรกิจวัฒนา คณะเภสัชศาสตร 
 ๒๒. รองศาสตราจารย วิสูตร ฟองศิริไพบูลย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 ๒๓. รองศาสตราจารย ศรีสนิท อินทรมณี คณะเทคนิคการแพทย 
 ๒๔. ผูชวยศาสตราจารย สมศักดิ์ วงศาวาส สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
 ๒๕. ผูชวยศาสตราจารย สมหญิง โควศวนนท คณะพยาบาลศาสตร 
 ๒๖. ผูชวยศาสตราจารย สุภาวรรณ เศรษฐบรรจง คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 ๒๗. อาจารย สุรัติ  ประพัฒนรังษี วิทยาลัยดุริยางคศิลป 
 ๒๘. รองศาสตราจารย อรพินทร พิทักษมหาเกตุ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
 ๒๙. อาจารย อิทธิพล ปรีติประสงค สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
 ๓๐. รองศาสตราจารย วิรุณ บุญนุช ประธานสภาอาจารยศิริราช 
 ๓๑. รองศาสตราจารย สุดา เรียงโรจนพิทักษ ประธานสภาอาจารย คณะวิทยาศาสตร 
 ๓๒. รองศาสตราจารย เพชรรัตน พงษเจริญสุข แทนประธานสภาอาจารย คณะเภสัชศาสตร 
 ๓๓. รองศาสตราจารย กรุณี ขวัญบุญจัน ประธานสภาอาจารยเวชศาสตรเขตรอน 
 ๓๔. ผูชวยศาสตราจารย กฤษณรักษ ธีรรัฐ ประธานสภาอาจารย คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 

          /๓๕. อาจารย ์.... 



 

 
 

๒ 

 ๓๕. อาจารย เอกราช เกตวัลห ประธานสภาอาจารย สถาบันโภชนาการ 
 ๓๖. อาจารย มนตชัย โชติดาว ประธานสภาอาจารย วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา 
 ๓๗. ผูชวยศาสตราจารย พรพรรณ สมบูรณ ประธานสภาอาจารย วิทยาลัยราชสุดา 
 ๓๘. อาจารย ปรัชญา เตวิยะ ประธานสภาอาจารย วิทยาเขตกาญจนบุรี 
 

ผูไมมาประชุม 

 ๑. ผูชวยศาสตราจารย จักรพงศ นะมาตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 ๒. อาจารย น้ําคาง ศรีวัฒนาโรทัย สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู 
 ๓. อาจารย พรพิมล ลิ่มเจริญ บัณฑิตวิทยาลัย 
 ๔. รองศาสตราจารย ลือชัย ศรีเงินยวง คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
 ๕. รองศาสตราจารย วิไล หนุนภักดี คณะวิทยาศาสตร 
 ๖. อาจารย อิสระ ชูศรี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
 ๗. อาจารย จามิกร สุขเอนก ประธานสภาอาจารย คณะเทคนิคการแพทย 
 ๘. อาจารย รักชนก คชไกร ประธานสภาอาจารย คณะพยาบาลศาสตร 
 ๙. รองศาสตราจารย วิชัย พฤกษธาราธิกูล ประธานสภาอาจารย คณะสาธารณสุขศาสตร 
 ๑๐. รองศาสตราจารย จุฬาลักษณ เกษตรสุวรรณ ประธานสภาอาจารย คณะทันตแพทยศาสตร 
 

ผูเขารวมประชุม 

 ๑. อาจารย พีรศุษม รอดอนันต กรรมการสภาอาจารย คณะทันตแพทยศาสตร 
 ๒. นางสาวสุจิรา  สอนสม เจาหนาท่ีงานสภาคณาจารย 
 ๓. นางพัชญา  วงษวันทนีย เจาหนาท่ีงานสภาคณาจารย 
 ๔. นางสาวพรศิริ  บุญมาวงค เจาหนาท่ีงานสภาคณาจารย 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 อาจารย ภุชงค ลิขิตธนสมบัติ ประธานสภาคณาจารย ทําหนาท่ีประธานที่ประชุม ไดดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

๑.๑ สาระสําคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๔๕๙ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ 

  ประธาน แจงวาสาระสําคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี ๔๕๙ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

๑.๒ สาระสําคัญจากที่ประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.) 

 ประธานแจงวา ท่ีประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.) กําหนดประชุม
สมัยสามัญ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๕ ในวันที่ ๒๐-๒๒ เมษายน ๒๕๕๕ ณ หองประชุมเอ-๒๐๒ อาคารสมเด็จพระเทพฯ ๑ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ประธานฯ ไดมอบหมายให ผูชวยศาสตราจารย ยงยุทธ ขจรปรีดานนท เขา
ประชุมแทน ผูชวยศาสตราจารย ยงยุทธ ขจรปรีดานนท สรุปสาระสําคัญจากการประชุมฯ ดังนี้ 

 ๑. การคัดเลือกอาจารยดีเดนแหงชาติ ของ ปอมท. ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอใหทุกมหาวิทยาลัยเสนอ
ชื่ออนุกรรมการคัดเลือกฯ ท้ัง ๔ สาขา และเสนอรายชื่อพรอมทั้งประวัติผูไดรับการเสนอชื่อเปนอาจารยดีเดนแหงชาติ ปอมท. ท้ัง 
๔ สาขา อยางชาภายในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ดวย ท้ังนี้ขอความรวมมือใหผูท่ีเปนอนุกรรมการฯ ดังกลาวเขารวมประชุม
คัดเลือกและสัมภาษณฯ ในการประชุมอนุกรรมการฯ ทุกครั้งดวย 

 ๒. ปอมท. กําหนดจัดการประชุมสัมมนาวิชาการประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕ ในวันที่ ๒๓-๒๔ สิงหาคม 
๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง “อุดมศึกษาไทย คุณภาพกาวไกลสูประชาคมอาเซียน” ขณะนี้อยูระหวาง

          /การทาบทาม .... 



 

 
 

๓ 

การทาบทามวิทยากร กําหนดการสัมมนายังไมเรียบรอย และขอใหทุกมหาวิทยาลัยเสนอชื่อบุคลากรเปนอนุกรรมการจัดสัมมนาใน
ฝายตางๆ ซึ่งมีท้ังหมด ๘ ฝาย ภายในเดือนเมษายนนี้ อนุกรรมการจัดสัมมนา ๘ ฝาย มีดังนี้ 
   ๑) ฝายวิชาการและเอกสาร 
   ๒) ฝายประชาสัมพันธ 
   ๓) ฝายตอนรับ การจัดเลี้ยง โสตทัศนปูกรณ และสันทนาการ 
   ๔) ฝายสถานที่ ท่ีพัก และการลงทะเบียน 

   ๕) ฝายการเงินและจัดหาทุนสนับสนุน 

   ๖) ฝายพิธีการและของที่ระลึก 

   ๗) ฝายเลขานุการและประสานงานทั่วไป 

   ๘) ฝายประเมินและสรุปผลการประชุม 

 สมาชิกทานใดมีความประสงคสมัครเปนอนุกรรมการจัดสัมมนา ขอใหแจงชื่อท่ีฝายเลขานุการฯ ภายใน
วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

๑.๓ จํานวนสมาชิกสภาคณาจารยที่เขาประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ วันที่ ๔ เมษายน 
๒๕๕๕ 

 ประธานแจงวา ในการประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๕ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕ มีสมาชิก
มาประชุม จํานวน ๓๔ คน ไมมาประชุม ๑๔ คน จํานวนสมาชิกท่ีมาประชุมคิดเปนรอยละ ๗๐.๘๓ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

 ๑.๔ ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
  ประธานแจงวา ตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําชุดเดิมจะครบวาระการดํารงตําแหนง
ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ นั้น มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีการเลือกตั้งฯ เม่ือวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ ผลการเลือกตั้งฯ เรียงลําดับ
ตามตัวอักษร ดังนี้ 
  ๑. ผูชวยศาสตราจารย กุลณสรรค สายขุน สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล 
  ๒. ผูชวยศาสตราจารย กิติกร จามรดุสิต  คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
  ๓. รองศาสตราจารย พรชัย มูลพฤกษ  คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
  ๔. รองศาสตราจารย วิสูตร ฟองศิริไพบูลย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

  ๕. รองศาสตราจารย ศรีสนิท อินทรมณี  คณะเทคนิคการแพทย 
  ซึ่งมีวาระการดํารงตําแหนง ๒ ป ตั้งแตวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เปนตนไป 

  ท่ีประชุมไดแสดงความยินดีกับสมาชิกสภาคณาจารยท้ัง ๓ ทานที่ไดรับการเลือกตั้ง ไดแก ผูชวยศาสตราจารย 
กุลณสรรค สายขุน รองศาสตราจารย วิสูตร ฟองศิริไพบูลย และ รองศาสตราจารย ศรีสนิท อินทรมณี 
 ที่ประชุม  รับทราบและแสดงความยินดี 
 

  ๑.๕ สรุปผลการประชุมเสวนาทางวิชาการเพื่อรับฟงความคิดเห็นใน เรื่อง “จริยธรรมวิชาชีพของอาจารย
ในสถาบันอุดมศึกษา: ปญหาและแนวทางในการปองกันแกไข” 
 ประธานแจงวา คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร รวมกับกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กําหนดจัด
ประชุมเสวนาทางวิชาการเพื่อรับฟงความคิดเห็นในเรื่อง “จริยธรรมวิชาชีพของอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา: ปญหาและแนวทาง
ในการปองกันแกไข” ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๓๐ น. ณ หองปทุมวัน โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ ประธานฯ 
มอบหมายให ผูชวยศาสตราจารย สมหญิง โควศวนนท เปนผูเขาประชุม  สรุปสาระสําคัญตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

          /๑.๖ พิธีพระราชทาน .... 



 

 
 

๔ 

  ๑.๖ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ 
 ประธานแจงวา จะมีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ ๑๗ 
พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุมกองทัพเรือ ไดมอบหมายให อาจารย ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ เขาประชุมแทน และมหาวิทยาลัยได
ออกคําสั่งท่ี ๙๖๓/๒๕๕๕ แตงตั้งอาจารยสักขีพยานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ฝายเลขานุการไดสงใหสมาชิกท่ีเปน
กรรมการทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสเรียบรอยแลว และฝายเลขานุการไดสรุปรายการเชา และซักแหง ชุครุยวิทยฐานะ และชุด
ปกติขาว ตามเอกสารที่ไดสงใหสมาชิกท่ีเปนกรรมการฯ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสแลว ขอใหพิจารณาตรวจสอบ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงขอใหแจงฝายเลขานุการ ภายในวันนี้ เนื่องจาก จะสรุปคาใชจาย เพ่ือเสนอกองคลังพิจารณาตั้งงบประมาณตอไป   
 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

  ๑.๗ Facebook สภาคณาจารย  
 ผูชวยศาสตราจารย ชาญยศ ปลื้มปติวิริยะเวช แจงวา สภาคณาจารยไดจัดทํา Facebook ตั้งแตป ๒๕๕๔ 
แตยังไมมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมากนัก ในการนี้จึงขอเชิญสมาชิกตั้งประเด็นพูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให
มากขึ้น สําหรับสมาชิกใหมสามารถ add เขา facebook สภาคณาจารย โดยพิมพคําวา “สภาคณาจารยมหาวิทยาลัยมหิดล” ใน
ชองคนหาที่อยูในแถบบนสุดของหนาตาง เม่ือพบแลวคลิกเขาไปใน facebook ของสภาคณาขารย และคลิกท่ีปุม “ขอเพ่ิมเปน
เพ่ือน” หลงัจากนั้นใหรอการตอบรับเปนเพ่ือนจากเจาหนาท่ีตอไป รองศาสตราจารย กรุณี ขวัญบุญจัน ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา คณะ
เวชศาสตรเขตรอนมี fan page อยูแลว นาจะเชื่อมโยงกัน เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในวงกวาง และสมาชิกเสนอวา 
ควรกําหนดสิทธิการเขาถึงสําหรับบุคคลภายนอกดวย  
 มติที่ประชุม  มอบหมายใหกรรมการฝายประชาสัมพันธพิจารณาดําเนินการตอไป 
 

  ๑.๘ การศึกษาดูงานสภาคณาจารยมหาวิทยาลัยมหิดลในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ 

 ประธานแจงวา ในเดือนพฤษภาคมนี้ มีสภาคณาจารยมหาวิทยาลัยตางๆ ขอศึกษาดูงานสภาคณาจารย
มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน ๓ แหง ดังนี้ 
 ๑) สภาคณาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ขอศึกษาดูงานเก่ียวกับการ
บริหารทั่วไป เชน ความสําเร็จของการทํางานของสภาคณาจารย วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐-๑๓.๓๐ น. ณ หอง ๕๑๕ ชั้น 
๕ สํานักงานอธิการบดี 
 ๒) สภาคณาจารยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอศึกษาดูงานในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
แตประธานฯ ติดภารกิจประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีสวนงาน จึงไดทําหนังสือตอบขัดของเรยีบรอยแลว 
 ๓) สภาคณาจารยและพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ขอศึกษาดูงานเก่ียวกับ
ประสบการณทํางานของสภาคณาจารย และการเตรียมความพรอมการเขาสูประชาคมอาเซียน ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา 
๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษพลเมือง 
 โดยสภาคณาจารยเตรียมการตอนรับดังนี้ ประธานกลาวตอนรับผูมาศึกษาดูงาน นําเสนอวีดิทัศนเก่ียวกับ
ประวัติ ภารกิจ บทบาทหนาท่ีและผลงานของสภาคณาจารย   ซักถาม  แลกเปลี่ยนความรูเก่ียวกับประสบการณทํางานสภาคณาจารย 
และนั่งรถรางชมภูมิทัศนในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
 สมาชิกใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมวา ควรพิจารณาวิธีการนําเสนอที่นาสนใจ ควรนําเสนอตนแบบและ
ความสําเร็จของสภาคณาจารย วิธีการไดมาซึ่งความสําเร็จ และผลที่ได และควรสอบถามความประสงคของผูศึกษาดูงาน เพ่ือให
คณะกรรมการที่เก่ียวของเขารวมชี้แจงใหขอมูล 
 มติที่ประชุม ประธานรับขอเสนอแนะจากที่ประชุมเพ่ือดําเนินการตอไป และขอเชิญสมาชิกรวมแลกเปลี่ยน
ความรูกับผูมาศึกษาดูงาน โดยขอใหแจงชื่อท่ีฝายเลขานุการ 
 

 

           /ระเบียบวาระที่ ๒ .... 



 

 
 

๕ 

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม 

 รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ ประชุมเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕   
 ท่ีประชุมไดพิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๕ ประชุมเมื่อวันที่ ๔ เมษายน 
๒๕๕๕ ณ หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยนที รักษพลเมือง ชั้น ๕ สํานักงานอธิการบดีมหาวทิยาลัยมหิดล  
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ การแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยสภาคณาจารย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ประธานแจงวา ตามที่สภาคณาจารยไดเสนอแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยสภาคณาจารย 
พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยใหกองกฎหมายพิจารณาในขอ ๔ และขอ ๓๐ สําหรับขอ ๔ ท่ีประชุมเห็นชอบตามที่กองกฎหมายแกไข
เรียบรอยแลว ในสวนของขอ ๓๐ ความวา ถาสมาชิกประเภทใดพนจากตําแหนงกอนครบวาระใหมีการเลือกตั้งซอมสมาชิก
ประเภทนั้นภายในสี่สิบหาวัน  โดยขอแกไขเปน  ในกรณีสมาชิกประเภทผูแทนทั่วไป ใหพิจารณาบัญชีรายชื่อเรียงตามลําดับ
คะแนนของผูท่ีไดรับคะแนนจากการเลือกตั้งสมาชิกประเภทผูแทนทั่วไปตอจากผูท่ีไดรับการแตงตั้งเปนสมาชิกแลว โดยใหผูท่ี
ไดรับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกประเภทผูแทนทั่วไปในลําดับถัดไปไดรับการแตงตั้งเปนสมาชิกแทนที่สมาชิกท่ีพนจากตําแหนง
กอนครบวาระ  ในกรณีท่ีไมสามารถแตงตั้งสมาชิกแทนสมาชิกท่ีพนจากตําแหนงกอนครบวาระ   ใหตําแหนงสมาชิกประเภท
ผูแทนทั่วไปวางลง เม่ือจํานวนสมาชิกประเภทผูแทนทั่วไปเหลือนอยกวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกประเภทผูแทนทั่วไปทั้งหมด 
จึงใหมีการเลือกตั้งซอมสมาชิกประเภทผูแทนทั่วไปภายในสี่สิบหาวัน 
  ซึ่งประธานไดเสนอเรื่องนี้ตอผูอํานวยการกองกฎหมายเพื่อพิจารณา ผูอํานวยการกองกฎหมายแจงวา 
การที่จะพิจารณารายชื่อผูไดรับคะแนนตอจากผูท่ีไดรับการแตงตั้งเปนสมาชิกแลว โดยใหผูท่ีไดรับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิก
ประเภทผูแทนทั่วไปในลําดับถัดไปไดรับการแตงตั้งเปนสมาชิกแทนที่สมาชิกท่ีพนจากตําแหนงนั้นไมสามารถกระทําได เนื่องจาก
ผิดหลักการเลือกตั้ง กองกฎหมายจึงแกไขเปน ในกรณีสมาชิกประเภทผูแทนทั่วไป  หากมีจํานวนสมาชิกเหลือนอยกวาสามในสี่
ของสมาชิกประเภทผูแทนทั่วไปทั้งหมด ใหมีการเลือกตั้งซอมสมาชิกสภาคณาจารยประเภทผูแทนทั่วไปภายในสี่สิบหาวัน 

  ประธานไดทําหนังสือถึงกองกฎหมายเพื่อขอคําชี้แจงเพ่ิมเติมเก่ียวกับหลักการเลือกตั้ง ซึ่งกอง
กฎหมายไดชี้แจงกลับมาดังนี้ 
  ๑) ตามความหมายของการเลือกตั้งท่ัวไป หมายถึง การเลือกบุคคลเพื่อเปนตัวแทนตนในกรณีตางๆ 
ตามที่กฎหมายกําหนด เม่ือผลการเลือกตั้งปรากฏวาผูมีคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับการเลือกตั้งแลว ผูไดรับคะแนนลําดับรองลงไป
ยอมหมดสิทธิในการเปนผูแทนนั้น 

  ๒) การที่สภาคณาจารยประสงคจะขอแกไขกรณีการเลือกตั้งซอมสมาชิกประเภททั่วไป โดยใหพิจารณา
รายชื่อผูท่ีไดรับคะแนนตอจากผูท่ีไดรับการแตงตั้งเปนสมาชิกแลว โดยใหผูท่ีไดรับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกประเภทผูแทน
ท่ัวไปในลําดับถัดไปไดรับการแตงตั้งเปนสมาชิกแทนที่สมาชิกท่ีพนจากตําแหนง นั้น จะตองกําหนดไวในขอบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยสภาคณาจารย พ.ศ. ๒๕๕๓ 

  ซึ่งท่ีประชุมสภาคณาจารยครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕  วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๕ มอบหมายใหคณะกรรมการฝาย
กิจการบริหารและธรรมาภิบาลนํากลับไปพิจารณาอีกครั้ง 
  คณะกรรมการฝายกิจการบริหารและธรรมาภิบาลไดมีการประชุมเก่ียวกับเรื่องนี้เม่ือวันที่ ๓๐ มีนาคม 
๒๕๕๕ ณ บานทิพย สวนทอง และผูชวยศาสตราจารย ชาญยศ ปลื้มปติวิริยะเวช ไดนําผลที่ไดจากการประชุมไปปรึกษาผูแทน
กองกฎหมายอีกครั้ง และนําขอคิดเห็นจากผูแทนกองกฎหมายมาปรับแกขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยสภาคณาจารย พ.ศ. 
๒๕๕๓ ดังนี้  
  เพ่ิมขอ ๒๖ โดยเพิ่มวรรคแรกดังนี้ “ใหจัดทําบัญชีรายชื่อผูท่ีไดรับคะแนนจากการเลือกตั้งสมาชิก
ประเภทผูแทนทั่วไป โดยเรียงลําดับจากคะแนนมากไปนอย กรณีคะแนนเทากัน ใหจับฉลากเพ่ือเรียงลําดับระหวางผูไดคะแนน
เสียงเทากันโดยเปดเผย” รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

          /ที่ประชุม .... 



 

 
 

๖ 

  ท่ีประชุมสภาคณาจารยครั้งท่ี๔/๒๕๕๕ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕  ไดพิจารณาและใหขอเสนอแนะโดย
ใหเพ่ิมบทเฉพาะกาล ใหมีผลยอนหลังตั้งแตวันที่ประกาศผลการเลือกตั้งของสมาชิกสภาคณาจารยชุดปจจุบัน และมอบหมาย
ผูชวยศาสตราจารย ชาญยศ ปลื้มปติวิริยะเวช รับขอเสนอแนะจากที่ประชุมเพ่ือดําเนินการตอไป 
  ตอมา คณะกรรมการฝายกิจการบริหารและธรรมาภิบาล ไดมีการประชุมอีกครั้งหนึ่ง เม่ือวันที่ ๒๓ 
เมษายน ๒๕๕๕ ณ หองประชุมสภาอาจารยศิริราช คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  โดยมีการรางฯ เพ่ิมอีก 1 รางเปนรางท่ี ๓
ตามเอกสารประกอบการประชุม  
  รางขอบังคับฯ ท่ีเสนอแกไขทั้งหมดมี ๓ ราง สรุปประเด็นที่เสนอแกไข ดังนี้ 
  รางขอบังคับฯ ฉบับที่ ๑ แกไขขอ ๔ จากเดิมเปน “สวนงาน” หมายความวา คณะ สถาบัน วิทยาลัย 
และบัณฑิตวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการจัดตั้งสวนงานในมหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีมีคณาจารยสังกัดอยู และมี
การเรียนการสอน และขอ ๓๐ จากเดิมเปน ในกรณีสมาชิกประเภทผูแทนทั่วไป หากมีจํานวนสมาชิกเหลือนอยกวาสามในสี่ของ
จํานวนสมาชิกประเภทผูแทนทั่วไปทั้งหมด จึงใหมีการเลือกตั้งซอมสมาชิกประเภทผูแทนทั่วไปภายในสี่สิบหาวัน 

  รางขอบังคับฯ ฉบับที่ ๒ แกไขขอ ๒๖ จากเดิมเปน ใหจัดทําบัญชีรายชื่อผูท่ีไดรับคะแนนจากการ
เลือกตั้งสมาชิกประเภทผูแทนท่ัวไป โดยเรียงลําดับจากคะแนนมากไปนอย กรณีคะแนนเทากัน ใหจับสลากเพ่ือเรียงลําดับ
ระหวางผูไดคะแนนเสียงเทากันโดยเปดเผย และขอ ๓๐ จากเดิมเปน ในกรณีสมาชิกประเภทผูแทนทั่วไป ใหพิจารณาบัญชีรายชื่อ
เรียงตามลําดับคะแนนของผูท่ีไดรับคะแนนจากการเลือกตั้งประเภทผูแทนทั่วไปในลําดับถัดไปไดรับการแตงตั้งเปนสมาชิกแทนที่
สมาชิกท่ีพนจากตําแหนงกอนครบวาระ  ในกรณีท่ีไมสามารถแตงตั้งสมาชิกท่ีไดรับคะแนนจากการเลือกตั้งท่ัวไปแทนที่สมาชิกท่ี
พนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหตําแหนงสมาชิกประเภททั่วไปนั้นวางลง เม่ือจํานวนสมาชิกประเภทผูแทนทั่วไปเหลือนอยกวา
สามในสี่ของจํานวนสมาชิกประเภทผูแทนทั่วไปทั้งหมด จึงใหมีการเลือกตั้งซอมสมาชิกประเภทผูแทนทั่วไปภายในสี่สิบหาวัน 

  รางขอบังคับฯ ฉบับที่ ๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

  ท่ีประชุมไดมีการอภิปรายอยางกวางขวาง และสมาชิกไดตั้งขอสังเกต สรุปไดดังนี้ 
  ๑. สําหรับรางฯ ท่ี ๑ ประเด็นแกไขคือ ถาสมาชิกเหลือจํานวนนอยกวาสามในสี่ (คือเหลือ ๑๒ คน จาก
ท้ังหมด ๑๖ คน) จึงจะจัดใหมีการเลือกตั้งซอมภายใน ๔๕ วัน ซึ่งเห็นวามีความเหมาะสม เพราะจากการเลือกตั้งท่ีผานมามีผูตั้ง
ขอสังเกตวา ในกรณีการพนจากตําแหนงกอนครบวาระของสมาชิกประเภทผูแทนทั่วไป จะตองมีการเลือกตั้งซอมแทนตําแหนงท่ี
วางท้ังมหาวิทยาลัย ทําใหเปนการสิ้นเปลืองงบประมาณ และกําลังคนในการจัดการเลือกตั้งซอมทดแทนสมาชิกเพียง ๑ คน การ
ขาดสมาชิกไปเพียง ๑ คน สมาชิกท่ีเหลือก็ยังสามารถทํางานตอไปได สวนผลบังคับใช ถาจะใหมีผลในวันที่นายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนามก็สามารถทําได 
  ๒. สําหรับรางฯ ท่ี ๒ ใหจัดทําบัญชีรายชื่อผูท่ีไดรับคะแนนจากการเลือกตั้งท่ัวไปทั้งหมด ซึ่งในการ
ประกาศผลการเลือกตั้งวาระที่ผานมา ไมไดจัดทําบัญชีรายชื่อไว ซึ่งเห็นวาการจัดทําบัญชีรายชื่อจะมีปญหาในทางปฏิบัติ เนื่องจาก
ไมสามารถคาดการณไดวาจะมีผูสมัครประเภทผูแทนท่ัวไปมากนอยเพียงใด หรือพอดี ซึ่งเปนประเด็นที่ตองมีการพิจารณาอยาง
รอบคอบ และถาจะใชบัญชีรายชื่อ จะตองกําหนดหลักเกณฑ และจัดทําบัญชีรายชื่อไวลวงหนา 
  ๓. เสนอใหทําประชาพิจารณเพ่ือรับฟงความคิดเห็น โดยใหผูแทนแตละสวนงานรับไปพิจารณา
ดําเนินการ 
  ๔. เห็นสมควรใชขอบังคับฯ วาดวยสภาคณาจารย พ.ศ. ๒๕๕๓ (ฉบับเดิม) และใหมีการเลือกตั้งซอม
ไปกอน สวนรางฯ ฉบับแกไขใหมีผลบังคับใชในวาระตอไป เนื่องจากเห็นวาเปนการปดโอกาสผูท่ีสนใจจะสมัครรับเลือกตั้งเขามา
ทํางานใหกับสภาคณาจารย โดยตองรอใหตําแหนงวางลงถึง ๕ คน จึงจะเลือกตั้งซอม 

  ท่ีประชุมมีความเห็นวาการแกไขขอบังคับฯ ในประเด็นดังกลาว มีเปาหมายเพื่อใหเกิดความคลองตัว 
และตองการชวยมหาวิทยาลัยประหยัดงบประมาณในการเลือกตั้งซอม เพราะการเลือกตั้งซอมแตละครั้งตองทําพรอมกันทั้ง
มหาวิทยาลัย  อยางไรก็ตาม รางขอบังคับฯ ท้ัง ๓ ฉบับ ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการฝายกิจการบริหารและธรรมาภิบาล 
ขอคิดเห็นจากผูแทนกองกฎหมาย และท่ีประชุมสภาคณาจารยหลายรอบแลว จึงนาจะเปนรางขอบังคับฯ ท่ีเอ้ือประโยชนใหกับ
มหาวิทยาลัยมากที่สุด หากมีการเลือกรางฉบับใดฉบับหนึ่งมาบังคับใช แลวยังพบปญหาอุปสรรคก็สามารถประเมิน และปรับแก
ใหมีความเหมาะสมมากขึ้นไดอีก 

  ประธานฯ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาเลือกรางขอบังคับฯ ท่ีเห็นวาเหมาะสมที่สุด 

          /มติที่ประชุม .... 



 

 
 

๗ 

  มติที่ประชุม เลือกรางขอบังคับฯ ฉบับที่ ๑ และใหมีผลบังคับใชทันที ซึ่งประธานจะไดดําเนินการตาม
ขั้นตอนตอไป 
 

 ๓.๒ การเสนอชื่ออนุกรรมการคัดเลือกอาจารยดีเดนแหงชาติ ปอมท. ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๔  
  ประธานแจงวา ท่ีประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.) ขอใหสภาคณาจารย
มหาวิทยาลัยมหิดลเสนอชื่อผูสมควรเปนอนุกรรมการคัดเลือกอาจารยดีเดนแหงชาติ สาขาละ ๑ คน จํานวน ๔ สาขา คือ สาขา
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี  สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ   สาขาสังคมศาสตร  และสาขามนุษยศาสตรและศิลปกรรมศาสตร รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม 

  มติที่ประชุม  เสนอชื่อสมาชิกเพ่ือเปนอนุกรรมการคัดเลือกอาจารยดีเดนฯ ของ ปอมท. ดังนี้ 
  ๑) สาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี  รองศาสตราจารย สุดา เรียงโรจนพิทักษ 
  ๒) สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ   ผูชวยศาสตราจารย สุภาวรรณ เศรษฐบรรจง 
  ๓) สาขาสังคมศาสตร   รองศาสตราจารย ลือชัย ศรีเงินยวง 
  ๔) สาขามนุษยศาสตรและศิลปกรรมศาสตร ผูชวยศาสตราจารย ประฤดา สุริยันต 
  ประธานจะไดดําเนินการเสนอชื่อดังกลาวตอท่ีประชุม ปอมท. เพ่ือจัดทําคําสั่งแตงตั้งตอไป 

 

 ๓.๓ การสรุปผลการจัดสัมมนา และการนําเสนอผลการประชุมกลุมยอยในการสัมมนาของสมาชิกสภา
คณาจารย (Retreat) 

 ประธานแจงวา ตามที่สภาคณาจารยจัดสัมมนาสภาคณาจารย (Retreat) เรื่อง “บทบาทสภาคณาจารย
กับการทํางานรวมกับสวนงานตางๆ ในมหิดล” เม่ือวันที่ ๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ บานทิพย สวนทอง ตําบลบางพรม อําเภอ
บางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม นั้น ผูชวยศาสตราจารย พรพรรณ สมบูรณ ไดจัดทําสรุปเปนรูปเลมเรียบรอยแลว และเนื่องจากมี
สมาชิกสภาคณาจารยหลายทานติดภารกิจไมไดเขารวมสัมมนา จึงขอใหผูแทนของทั้ง ๓ กลุม นําเสนอผลการประชุมกลุมยอยให
สมาชิกไดรับทราบอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งผูแทนของทั้ง ๓ กลุมไดนําเสนอ ดังนี้ 
  กลุมที่ ๑ เรื่อง กลยุทธในการเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรมของสภาคณาจารย  
รองศาสตราจารย สุดา เรียงโรจนพิทักษ ผูแทนกลุมที่ ๑ นําเสนอดังนี้ 
  ๑) มีการประชาสัมพันธท่ีดี  
  - ใหประชาคมรูจักสภาคณาจารย บทบาทหนาท่ีของสภาคณาจารย  
  - เปดโอกาสใหอาจารยเสนอกิจกรรมที่นาสนใจ  
  - Road show  
  ๒) มีหนวยงานโดยตรงรับผิดชอบงานของสภาคณาจารย  
   - เพ่ิมชองทางติดตอสื่อสารโดยใช IT เชน web board/ facebook  
  ๓) กิจกรรมที่มุงเนนสําหรับการมีสวนรวมของประชาคม  

   - วิชาการ เชนจัดสัมมนาทั่วไปใหบุคลากรรูจักสภาคณาจารย เชน ตอบดีมีรางวัล ตลาดนัด
วิชาการ 
   - บริการวิชาการ  
   - รับเรื่องราวรองเรียนตางๆ จากคณาจารยและบุคลากร  
  ๔) จัดหาทุน  
   - ขอรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย  
   - รับบริจาคจากหนวยงานภายนอก  
  กลุมที่ ๒ เรื่อง การจัดสวัสดิการดานตางๆ ของคณาจารยในมหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย เอกราช 
เกตวัลห นําเสนอ ดังนี้  
  ๑) ดานการรักษาพยาบาลและสุขภาพ 

          /- จัด Fast track .... 



 

 
 

๘ 

   - จัด Fast track สําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลทั้ง 
๔ แหงของมหาวิทยาลัย 

   - ขยายเวลาการใหบริการของศูนยการแพทยกาญจนาภิเษกเปน ๒๔ ชั่วโมง 
   - พัฒนาคุณภาพและบริการสุขภาพในทุกวิทยาเขตใหเทาเทียมกัน วิทยาเขตที่อยูตางจังหวัดควร
สรางระบบ link กับผูเชี่ยวชาญหรือสงตอไปใหผูเชี่ยวชาญในพื้นที่ หรือสงผูเชี่ยวชาญจากสวนกลางไปประจําในพ้ืนที่ 
   - จัดใหมีสายดวนชวยเหลือบุคลากร ๒๔ ชั่วโมง เพ่ือใหความรู/ตอบคําถามดานสวัสดิการและ
สิทธิประโยชนแกบุคลากร เชน ดานสิทธิการรักษาพยาบาล การจองหองพิเศษ เปนตน 

   - สงเสริมนโยบายสงเสริมสุขภาพบุคลากร เชน จัดใหมีหอง fitness ในทุกวิทยาเขตหรือ มหาวิทยาลัย
ทําสัญญากับบริษัทเอกชนใหบุคลากรไปใชบริการใกลบานไดในราคาประหยัด 

  ๒) ดานที่พักอาศัย 

   ๒.๑) อาคารชุดพักอาศัยมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
    - ปรับระบบบริหารจัดการใหมีคุณภาพมากขึ้น 

    - ใหผูพักอาศัยมีสวนรวมในการบริหารจัดการ 
    - มีการประเมินความพึงพอใจของผูพักอาศัยเปนระยะ (โดยไมผานเจาหนาท่ีของอาคาร
ชุดพักอาศัย) 
    - ปรับปรุงระบบการจัดสรรหองพัก ใหเหมาะสมและผูพักอาศัยรูสึกปลอดภัยมากขึ้น 

    - ปรับปรุงระบบการซอมบํารุงใหมีคุณภาพมากขึ้น 

   ๒.๒) บานพักอาศัย 

    - พัฒนาที่ดินและจัดทําบานจัดสรรราคายอมเยาสําหรับบุคลากร หรือทําสัญญากับ
โครงการบานจัดสรรใหบุคลากรซื้อหรือเชาซื้อในราคาถูก 

    - ทําความตกลงกับธนาคารหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ใหบุคลากรกูเงินเพ่ือการซื้อบาน
ในอัตราดอกเบี้ยต่ํา 
  ๓) ดานกายภาพและสิ่งอํานวยความสะดวก 

   - เพ่ิมบริการรถ Salaya Link ใหเพียงพอ 

   - จัดระบบจราจรรอบมหาวิทยาลัยใหเหมาะสมมากขึ้น เชนการเปดสัญญาณไฟจราจร การจัดใหมี
เจาหนาท่ีจราจรเพิ่มเติมในชวงเวลาเรงดวน 

   - เพ่ิมความปลอดภัยและความสะดวกในการใชสะพานลอย เชน ติดไฟแสงสวาง ติดกลองวงจร
ปด และเพ่ิมทางลาดใหสามารถนํารถจักรยานขามได 
   - ทําความตกลงกับบริษัทรับประกันภัยรถยนต/บาน ใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลจายเบี้ย
ประกันในราคาถูก 

  ๔) ดานศักยภาพทางภาษาเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

   - อบรมทักษะการใชภาษาอังกฤษใหกับบุคลากร ท้ังการฟง การพูด การอาน และการเขียน 

   - สนับสนุนคาใชจายในการทดสอบภาษาองักฤษใหกับบุคลากร 
  กลุมที่ ๓ เรื่อง บทบาทสภาคณาจารยกับการทํางานรวมกับสวนงานตางๆ ในมหิดล อาจารย 
ปรัชญา เตวิยะ ผูแทนกลุมที่ ๓ นําเสนอ ดังนี้ 

  ๑) การใหความรูแกหนวยงานตางๆ เชน ดานสุขภาพ คุณธรรมจริยธรรม PA การบริหาร ฯลฯ 

  ๒) การเปนสื่อกลางรับเรื่องรองเรียน เขาสูกรรมการกลางของมหาวิทยาลัย 

  ๓) หนวยงานที่มีประธานสภาอาจารยจําเปนตองใหประธานสภาอาจารยเปนกรรมการประจําสวนงาน
และเปนกรรมการในการสรรหาผูบริหารของสวนงาน 

  ท่ีประชุมมีขอเสนอเพ่ิมเติมดังนี้ 
 - นอกเหนือจากการเพิ่ม Salaya Link ขอใหเพ่ิม Shuttle Bus ดวย 

          /- การพัฒนาด้าน .... 



 

 
 

๙ 

 - การพัฒนาดานภาษาของบุคลากร ขอใหเพ่ิมภาษาอื่นๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ  
 - บริเวณประตู ๕ และหอนาฬิกา ขอใหเพ่ิมสะพานลอย 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ  
 

 ๓.๔ การรายงานผลการดําเนินงานของกรรมการฝายตางๆ และการรายงานจากผูแทนสภาคณาจารย
ในคณะกรรมการตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

      ๓.๔.๑ คณะกรรมการฝายกิจการบริหารและธรรมาภิบาล  
  ผูชวยศาสตราจารย สมหญิง โควศวนนท ประธานคณะกรรมการฝายกิจการบริหารและธรรมาภิ
บาล แจงวา มีการประชุมคณะกรรมการฯ เม่ือวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ ณ สภาอาจารยศิริราช คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
สรุปสาระสําคัญตามเอกสารประกอบการประชุม 

  สําหรับแผนการดําเนินงานมีดังนี้ 
 ๑) จะนําขอมูลการสํารวจประชาคมเรื่อง PA ซึ่งสภาคณาจารยเคยจัดทําไวแลวมาสรุป และ
นําเสนอ ศาสตราจารยแพทยหญิง สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ รองอธิการบดี พรอมทําหนังสือขอเขาพบเพ่ือรับทราบนโยบายที่
เก่ียวกับเรื่อง PA หลังจากนั้น อาจจะมีการเชิญ ศาสตราจารย สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ มาพบกับสมาชิกสภาคณาจารย 
 ๒) จะดําเนินการเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยจะเขา
พบผูบริหารที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ และจะจัดสัมมนาเพื่อใหได PA ท่ีมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

 ๓) จะแกไขระเบียบตางๆ เชน การสรรหาหัวหนาสวนงานใหเปนประชาธิปไตยมากขึ้น 

  ที่ประชุม รับทราบ 
            ๓.๔.๒ คณะกรรมการฝายสงเสริมความกาวหนาอาจารยและบุคลากร  
 รองศาสตราจารย อธิป ลิขิตลิลิต ประธานคณะกรรมการฝายสงเสริมความกาวหนาอาจารยและ
บุคลากร ชี้แจงวา ไดมีการประชุมคณะกรรมการฝายสงเสริมความกาวหนาอาจารยและบุคลากรในวันนี้ เพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับการ
เสนอชื่ออาจารยดีเดนแหงชาติ ปอมท. จํานวน ๔ สาขา และรางวัลหมอมงามจิตต บุรฉัตร ผลการประชุมสรุปไดดังนี้ 
 การเสนอชื่ออาจารยดีเดนแหงชาติของ ปอมท. 
 ๑) สาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี ศาสตราจารย ภาวิณี ปยะจตุรวัฒน  คณะวิทยาศาสตร     
 ๒) สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ  ศาสตราจารย ปกิต วิชยานนท  คณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาล 

 ๓) สาขาสังคมศาสตร  รองศาสตราจารย พิมพวัลย บุญมงคล คณะสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร 
 ๔) สาขามนุษยศาสตรและศิลปกรรมศาสตร เสนอชื่อ รองศาสตราจารย สุกรี เจริญสุข วิทยาลัย
ดุริยางคศิลป 
 รางวัลหมอมงามจิตต บุรฉัตร เสนอ ศาสตราจารย ปกิต วิชยานนท คณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาล 

 มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติใหประธานคณะกรรมการฝายสงเสริมความกาวหนาฯ สรรหาผูมี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑท่ี ปอมท. กําหนด แทน รองศาสตราจารย สุกรี เจริญสุข เนื่องจาก รองศาสตราจารย สุกรี เจริญสุข 
ดํารงตําแหนงผูบริหาร ซึ่งไมเปนไปตามหลักเกณฑของ ปอมท. และใหประธานคณะกรรมการฝายสงเสริมความกาวหนาฯ 
ดําเนินการเสนอชื่อใหมโดยไมตองผานความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาคณาจารย เนื่องจากเปนเรื่องเรงดวนที่จะตองเสนอชื่อให
ทันตามกําหนดเวลาของ ปอมท. สวนสาขาอื่นๆ และรางวัลหมอมงามจิตต บุรฉัตร ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และเมื่อไดชื่อครบแลว 
ประธานจะไดดําเนินการเสนอชื่อดังกลาวตอผูเก่ียวของตอไป 

 

 

 
          /๓.๔.๓ คณะกรรมการ .... 



 

 
 

๑๐ 

 ๓.๔.๓ คณะกรรมการฝายวิชาการและวิจัย  
  รองศาสตราจารย สุดา เรียงโรจนพิทักษ ประธานคณะกรรมการฝายวิชาการและวิจัย แจงวา    

ไมมีการประชุม 

 เลขาธิการเสนอใหฝายวิชาการและวิจัย นําเสนอแผนงานและกิจกรรมของฝายฯ ในการประชุม
ครั้งตอไป 

๓.๔.๔ คณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการบริหารฝายกิจการนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย  

  ผูชวยศาสตราจารย จักรพงศ นะมาตร ประธานคณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา และผูแทน
สภาคณาจารยในคณะกรรมการบริหารฝายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ลาประชุม สําหรับนโยบายของฝายกิจการนักศึกษา 
ประธานขอให ผูชวยศาสตราจารย จักรพงศ นะมาตร นําเสนอในการประชุมครั้งตอไป 

   ที่ประชมุ  รับทราบ 

                    ๓.๔.๕ คณะกรรมการฝายสวัสดิการและสิทธิประโยชน  
  อาจารย เอกราช เกตวัลห ประธานคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสิทธิประโยชน แจงวา มี
การประชุมกรรมการฝายสวัสดิการและสิทธิประโยชนวันนี้ สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 
  ๑) จะผลักดันเรื่อง Fast track สําหรับบุคลากรในการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลทั้ง ๔ แหง
ของมหาวิทยาลัย และทราบวาโรงพยาบาลศิริราชเริ่มดําเนินการสําหรับบุคลากรของโรงพยาบาลฯ แลว ซึ่งสามารถนํามาใชเปน
ตนแบบในการดําเนินการสําหรับบุคลากรอื่นๆ และโรงพยาบาลอื่นๆ ตอไป อยางไรก็ตาม แนวคิดเรื่อง Fast track ยังไมสามารถ
สรุปไดวา จะรวมบิดา มารดา สามี ภรรยา และบุตรของบุคลากรดวยหรือไม จะทํา Fast track ท้ังกระบวนการรักษา หรือเฉพาะ
การลัดคิว ซึ่งมีขอดีขอเสียตางกัน กลาวคือ หากทํา Fast track ครบกระบวนการรักษา บุคลากรจะไมสามารถเลือกแพทยได แต
ไดรับการรักษาที่รวดเร็ว แตถาทําเฉพาะการลัดคิว บุคลากรสามารถระบุแพทยได แตอาจใชเวลารอคอยมากกวา 
  ๒) จะผลักดันเรื่อง Hot line เพ่ืออํานวยความสะดวกดานขอมูลสวัสดิการใหกับบุคลากร เชน 
การใชบริการ สิทธิประโยชนตางๆ โดยจะดําเนินการทันที 
  ๓) จะดําเนินการเก่ียวกับอาคารชุดพักอาศัย (คอนโด) โดยจะทําการออกแบบสอบถาม และ
รวบรวมขอคิดเห็นขอเสนอแนะจากผูพักอาศัย และบุคคลภายนอก เสนอตอมหาวิทยาลัยรับทราบและแกไขปญหาตางๆ ตอไป 

  ๔) จะทําการปรับปรุงขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ในประเด็นที่
บุคลากรทํางานมานาน แตเสียชีวิต จะไมไดเงินชดเชย โดยจะแกไขใหไดเงินชดเชย 

  ๕) จะทําการอบรมความรูดานภาษาตางประเทศ โดยจะทําการสํารวจจํานวนนักศึกษาตางชาติ
วามีนักศึกษาตางชาติจากประเทศใดบาง ก็จะอบรมความรูภาษานั้นเปนลําดับแรกๆ 

 สมาชิกใหขอเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑) พนักงานและขาราชการไดรับสิทธิในการรักษาพยาบาลตางกัน กลาวคือ พนักงานใชสิทธิ
ประกันสังคม ไมสามารถเลือกรักษากับแพทยเฉพาะทางได แตขาราชการมีสิทธิเลือกรักษากับแพทยเฉพาะทางได ขอใหพิจารณา
ประเด็นนี้ดวย 

  ๒) ปจจุบัน คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลศิริราช เปด “โรงพยาบาลศิริราช ปยมหาราช
การุณย” มีลักษณะการใหบริการรวดเร็ว สะดวกสบาย เชนเดียวกับโรงพยาบาลเอกชน แตคิดราคาต่ํากวาโรงพยาบาลเอกชน 
๒๐% ผูท่ีตองการความสะดวกสบายและรวดเร็วสามารถเขารับการรักษาได  
  ๓) การจะดําเนินการใดๆ ควรพิจารณากอนวาคําวา “สวัสดิการ” ครอบคลุมประเด็นใดบาง 
ตองกําหนดใหชัด เพ่ือใหสามารถกําหนดกรอบการทํางานได หลังจากนั้นจึงกําหนดวิธีการในแตละเรื่อง แลวจึงจัดทําแผนระยะ
สั้น ระยะกลาง ระยะยาว และสื่อสารใหประชาคมมหิดลเขาใจ โดยอาจทําเปนคูมือประกอบ หลังจากนั้นอาจมีการปฏิรูปหรือแกไข
กฎเกณฑ ขอบังคับใหมีความเหมาะสมตอไป  
   มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

 

          /๓.๔.๖ คณะกรรมการ .... 



 

 
 

๑๑ 

๓.๔.๖ คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ 
 รองศาสตราจารย ศรีสนิท อินทรมณี ประธานคณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ แจงวา ไมมีการ

ประชุม 

   ที่ประชุม  รับทราบ 

๓.๔.๗ คณะกรรมการฝายรับเรื่องรองเรียน   

 เลขาธิการการแจงวา มีอาจารยทานหนึ่งโทรศัพทปรึกษาเก่ียวกับขั้นตอนการเสนอเรื่องรองเรียน
เก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งไดใหขอเสนอแนะเรียบรอยแลว 
   ที่ประชุม  รับทราบ 

 ๓.๔.๘ คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอตําแหนงทางวิชาการ 
 รองศาสตราจารย วิไล หนุนภักดี เปนผูแทนฯ ลาประชุม จะสรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการฯ 

ในการประชุมครั้งหนา  

   ที่ประชุม  รับทราบ 

๓.๔.๙ คณะกรรมการกองทนุสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย  
 อาจารย ธัชพงศ งามอุโฆษ ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงาน

มหาวิทยาลัย แจงวา ไมมีการประชุม  
   ที่ประชุม  รับทราบ 

๓.๔.๑๐ คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยมหิดล  
          รองศาสตราจารย วิสูตร  ฟองศิริไพบูลย ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการอุทธรณและรอง

ทุกขประจํามหาวิทยาลัยมหิดล แจงวา ไมมีการประชุม  

   ที่ประชุม  รับทราบ 

๓.๔.๑๑ คณะกรรมการดําเนินงานสํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหิดล 

   อาจารย ทัศนียา ร. นพรัตนแจมจํารัส ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการดําเนินงาน
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหิดล แจงวา ไมมีการประชุม 

   ที่ประชุม  รับทราบ 

๓.๔.๑๒ คณะกรรมการบริหารจัดการระบบน้ําภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
    ผูชวยศาสตราจารย กฤษณรักษ ธีรรัฐ ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการบริหารจัดการ

ระบบน้ําภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา แจงวา ไมมีการประชุม  

   ที่ประชุม  รับทราบ 

๓.๔.๑๓ คณะกรรมการจราจรและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
    อาจารย เอกราช เกตวัลห ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการจราจรและความปลอดภัย

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา แจงวามีการประชุมคณะกรรมการจราจรฯ เม่ือวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ สรุปสาระสําคัญจากการ
ประชุม ดังนี้ 
 ๑) จะมีการขยายพื้นที่จอดรถ P๒ กําหนดแลวเสร็จ ๑๕๐ วัน 

 ๒) จะทําเนินชะลอเพิ่มเติม และแกไขเนินชะลอที่อยูใกลสี่แยกใหหางออกมาเพ่ือลดอุบัติเหตุ 
และจะดําเนินการทาสีเนินชะลอใหเห็นชัดเจน  
 ๓) จะเพ่ิมทางมาลาย 

 ๔) จะมีการอบรมการบรรเทาสาธารณภัย อัคคีภัย การอพยพ โดยรับผูเขารับการอบรม
จํานวน ๑๐๐ คน 

 ๕) จะมีการทําเนินดินเพ่ิมเติมบริเวณหอนาฬิกาและสวนสมุนไพรในแผนปองกันน้ําทวม 

 ๖) จะควบคุมจักรยานยนตรับจาง และจะแจกอุปกรณปองกันเชื้อโรคสําหรับการสวมใสกอน
สวมหมวกกันน็อคใหกับบุคลากรผูใชบริการจักรยานยนตรับจาง 

          /๗) จะมีการถ่ายภาพ .... 



 

 
 

๑๒ 

 ๗) จะมีการถายภาพรถที่ใชความเร็วสูงโดย รปภ. 
 ๘) จะจัดเสนทางจราจรเขาออกศูนยการเรียนรู  
 ๙) จะเพ่ิมรถรางอีก ๑ สายที่ผานศูนยการเรียนรู 
 สมาชิกใหขอเสนอแนะดังนี้ 
 ๑) บางสวนงานกันบริเวณที่จอดรถไวจํานวนมาก แตไมมีรถจอด ขอใหบริหารจัดการโดยอาจ
แบงพ้ืนที่จอดรถใหกับสวนกลางบาง 
 ๒) ควรอบรมกิริยามารยาทและการใหบริการของ รปภ. ท่ีทําหนาท่ีเปนจราจร และพนักงาน
ขับรถราง เนื่องจากเปนภาพลักษณของมหาวิทยาลัย เชน การใหสัญญาณมือท่ีชัดเจนของพนักงานจราจร การกันพ้ืนที่จอดรถ
สําหรับผูเขาประชุม การไมจอดรถรางตะโกนคุยกัน เปนตน 

 ๓) ควรจัดระเบียบเรื่องการใชรถราง ท้ังพนักงานขับรถและผูใชบริการ กลาวคือ ผูใชบริการ
ควรยืนในปาย ไมสมควรลงมายืนบนถนน และพนักงานขับรถรางควรจอดในบริเวณปายที่กําหนดไว  
 ๔) ประตูทางเขาดานหนาอาคารสํานักงานอธิการบดี ควรทําวงเวียน เพ่ือลดอุบัติเหตุ 
   มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

๓.๔.๑๔ คณะกรรมการนโยบายหอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล 

 อาจารย บุญมี พวงเพชร ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการนโยบายหอสมุดและคลัง
ความรูมหาวิทยาลัยมหิดล แจงวา ตามท่ีประธานมอบหมายใหเขารับการสัมภาษณเพ่ือใหขอมูล และเสนอความเห็นเก่ียวกับการ
ใชบริการจากหอสมุดฯ ตอคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการหอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล นั้น ไดเสนอความเห็น 
ดังนี้ 
 ๑) ควรมีการนําวิทยานิพนธของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลมาจัดทําเปนเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสนําขึ้นเว็บไซต ใหผูใช Download ได เพ่ือความรวดเร็วในการคนหา 
 ๒) ควรอนุญาตใหผูใชบริการสามารถยืมภาพยนตรท่ีมีเสียง Sound Track ออกนอกสํานักหอสมุด
ได เพ่ือสงเสริมการฝกฟงภาษาอังกฤษ 

 ๓) ควรมี iPad สําหรับการยืมไปใช 
 สมาชิกใหขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 บทบาทหนาท่ีของสภาคณาจารยคือการพัฒนาทักษะวิชาชีพคณาจารย ท่ีผานมามีการพูดถึง
การพัฒนา ๒ ดานคือ ๑) ศักยภาพดานภาษา ๒) e-society  ดังนั้นจึงควรกําหนดการพัฒนาทั้ง ๒ ดานใหชัดเจน เพ่ือนําเสนอ
มหาวิทยาลัยตอไป 
   มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

๓.๔.๑๕ คณะกรรมการมาตรฐานรานคาและโรงอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
    ผูชวยศาสตราจารย ชาญยศ ปลื้มปติวิริยะเวช ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการ

มาตรฐานรานคาและโรงอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา แจงวา มีการประชุมคณะกรรมการฯ เม่ือวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ 
ไดสรุปสาระสําคัญจากการประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม  
   ที่ประชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย 
  ผูชวยศาสตราจารย ชาญยศ ปลื้มปติวิริยะเวช แจงวา ผูชวยศาสตราจารย สุกัญญา พงษสุภาพ จากคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอเรื่องเขาระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  
 เนื่องจากไดทราบวาสภาคณาจารยไดเชิญศาสตราจารยเกียรติคุณ เจตนา นาควัชระ มาบรรยายพิเศษ 
เรื่อง ความเปนครูในศตวรรษที่ ๒๑ และทานไดใหความรูและขอคิดที่เปนประโยชนมาก จึงขอเสนอใหสภาคณาจารยขยายผล
เพ่ิมเติมโดยเชิญศาสตราจารยเกียรติคุณ เจตนา นาควัชระ มาบรรยายพิเศษใหแกคณาจารยท้ังมหาวิทยาลัยฟงในหัวขอเก่ียวกับ

          /จรรยาบรรณ .... 



 

 
 

๑๓ 

จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย เพ่ือใหคณาจารยไดตระหนักถึงความสําคัญในบทบาทหนาท่ีอาจารยมากขึ้น ศาสตราจารยเกียรติคุณ 
เจตนา นาควัชระ นาจะมีขอคิดดีๆพรอมทั้งมีเทคนิคพิเศษที่จะอธิบายใหเขาใจเรื่องนี้ไดอยางลึกซึ้งตรึงใจ สามารถจดจําได
ตลอดไป อีกท้ังเปนวิธีการที่ทําใหคณาจารยไดซึมซับและเรียนรูจากศาสตราจารยเกียรติคุณ เจตนา นาควัชระ นอกเหนือจากการ
รับฟงคําบอกเลาหรืออานจากรายงานสรุป 

 ท่ีประชุมมีการอภิปรายอยางกวางขวาง สรุปไดดังนี้ 
 ๑) เห็นชอบใหสภาคณาจารยจัดโครงการที่เก่ียวกับจรยาบรรณวิชาชีพอาจารย โดยมอบหมายให
คณะกรรมการฝายสงเสริมความกาวหนาฯ รับไปดําเนินการ และเสนอกรรมการเพื่อโครงการนี้เพ่ิมเติมดังนี้ คือ อาจารย ทัศนียา 
ร.นพรัตนแจมจํารัส  ผูชวยศาสตราจารย พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน รองศาสตราจารย วิรุณ บุญนุช  อาจารย บุญมี พวงเพชร และ 
อาจารย เอกราช เกตวัลห 

 ๒) เห็นชอบใหเชิญผูบริหารมหาวิทยาลัยรวมกิจกรรมดวย 

 ๓) เห็นชอบใหประธานรับไปประสานงานกับวิทยากรตอไป 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องอื่นๆ   
   ๕.๑ กําหนดการประชุมสภาคณาจารย ครั้งตอไป 

  กําหนดประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๕ วันพุธท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐- 
๑๖.๐๐ น. ณ หองประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ. นที รักษพลเมือง ชั้น ๕ อาคารสํานกังานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 
 

 
         
 นางสาวสุจิรา  สอนสม                  อาจารย ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ 
                                ผูจดรายงานการประชุม                  ผูตรวจรายงานการประชุม 


